



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรค จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ที่รุนแรง ทำให้การดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับงานศาสนาและวัฒนธรรมมิได้ดำเนินการครบตามแผนดำเนินงานโครงการที่วางแผนไว้ ประกอบกับต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปป้องกัน ดูแล เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ซึ่งไม่จัดเตรียมงบประมาณดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินโครงการ จึงต้องดำเนินตามหนังสือสั่งการโอนงบประมาณ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก เห็นชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรค จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงในเขตตำบลแม่ป่าก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชาชนในพื้นที่ขาดแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค การเกษตร น้ำในแหล่งน้ำตำบลแม่ป่าก แห้งขอดขาดน้ำเพื่อไปใช้ทำประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ต้องซื้อน้ำใช้จากพื้นที่อื่นในการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค พืชสวนไร่นา แห้งตาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งความเดือดร้อนนี้เกิดขึ้น ๘ หมู่บ้าน จาก ๑๐ หมู่บ้านในตำบลแม่ป่าก

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ทางกระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เช่น โรคระบาดโควิด ๑๙ ควรจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ ระเบียบปฏิบัติในการใช้จ่ายดำเนินโครงการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทั่วถึงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ได้ดำเนินการทำหนังสือขอความช่วยเหลือ ทางด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้จะมีปัญหาในการดำเนินการ ทางด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมถึงเขตพื้นที่ป่าไม้ เขตพื้นที่อุทยาน ทำให้ดำเนินการช่วยเหลือไม่ได้เต็มที่ตามอำนาจหน้าที่ ที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป่าก

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ได้ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ ในการส่งเสริม ช่วยเหลือ ด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการภายในเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติและหนังสือสั่งการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงค่ากับงบประมาณที่ดำเนินโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ